
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 15/10/07 17:41  

  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

   
 
         ฟนธงระบบ"แอดมิชชั่นส"ตองเปนธรรม-เสมอภาค  
        14 ตุลาคม 2550 20:43 น.  
  
ถนนสาย"แอดมิชชั่นส" ยังตองฝาฟนอุปสรรคอีกมาก เมื่อ "อนุกรรมการสิทธิการศึกษาและ
พัฒนา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ"  
 
มีมติเอกฉันทใหคาน้ําหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย(จีแพ็กซ) รวม
กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลายตามกลุมสาระการเรียนรู (จีพีเอ) ถึง30%   
ทั้งที่มาตรฐานโรงเรียนไมเทากัน และเด็กม.6 ปวยไขไมสามารถไปสอบผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ซ่ึงทปอ.ใหใชผลสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียว
สมัครแอดมิชชั่นส   
 
 
 ในมุมมอง "รศ.ดร.เรณา   พงษเรืองพันธุ" รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ม.บูรพา (มบ.)   
กลาววาการใหเกรดแตละโรงเรียนไมเทากัน  เด็กในโรงเรียนตางจังหวัดจะไดเปรียบเด็ก
โรงเรียนในเมืองหลวง ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) กําลังหาวิธีดูวา
โรงเรียนไหนใหเกรดเฟอบาง  อยางรอบคอบ พิจารณาทั้งในแงบวกและแงลบ   แตขณะนี้
ยังไมลงตัว  ซ่ึงมบ.รับนิสิตปริญญาตรีปละ 5,000 คนแบงรับผานแอดมิชชั่นสกลาง 40% 
และผานรับตรงและโควตา60% และจะประเมินคุณภาพนิสิตชั้นปที่1-4  ทั้งหมดตั้งแตปนี้
ถึงเดือน ก.ย.2551  
 
 
เชนเดียวกับ"ศ.ดร.ประกอบ   วิโรจนกูฏ" อธิการบดีม.อุบลราชธานี(มอบ.) มองวา  ทปอ.
พยายามวางระบบแอดมิชชั่นสใหดีที่สุดแลว   ซ่ึงประเทศตางๆทั่วโลกใชหลักดูจากผลการ
เรียนและการทดสอบทางการศึกษา จึงใหผลสอบโอเน็ต เพื่อดูจีพีเอและใชผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง (เอเน็ต) เพื่อวัดความถนัดของเด็กเชน  จะเขาแพทย   วิศวะ
เด็กก็ตองสอบเอเน็ต      
 
วิธีการรับนั้นมหาวิทยาลัยรัฐยึดมั่นวาเด็กไดรับความเปนธรรมและยุงยากนอยที่สุด  แตละ
แหงไมควรมีวิธีรับเด็กที่ตายตัวหรือเหมือนๆกันหมด  ควรปรับใหสอดรับกับสภาพแตละ

ขาวจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับประจําวันที่  15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550   หนา 12 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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พื้นที่   อยางมอบ.  รบันักศึกษาปริญญาตรี 5 พัน คน รับผานแอดมิชชั่นสกลาง 40% และ
โควตาอีก60%  
 
ขณะที่ "รศ.ดร.บุญสม   ศิริบํารุงสุข"  อธกิารบดีม.สงขลานครินทร(ม.อ.) ยอมรับวา  แอด
มิชชั่นสไมเปนธรรมตอเด็กจริง   ซ่ึงรศ.ดร.วันชัย     ศิริชนะ  ประธานทปอ. รวมถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐตางรูและเขาใจปญหานี้ และชวยกันแกไขเพราะยึดหลัก "ความ
เทาเทียมกัน   ความชอบธรรมและถูกหลักวิชาการ" จึงไมใหใชผลสอบโอเน็ตครั้งที่สอง   
 
อธิการม.อ.อธิบายวาที่ตองใชโอเน็ตในแอดมิชชั่นสเพื่อใหเกิดความเสมอภาคแกเด็กๆให
มากที่สุด    การใหเกรดแตละโรงเรียนมาตรฐานไมเทากัน   เมื่อตองรับเด็กในภาพรวมทั้ง
ประเทศ    จึงตองใชผลสอบโอเน็ต  เพื่อนํามาเทียบมาตรฐานของจีพีเอ  จีแพ็กซแตละ
โรงเรียน   ถาเด็กโรงเรียนไหนจีพีเอ   จีแพ็กซสูง แตกลับมีคะแนนโอเน็ตตํ่า แสดงวาการ
ใหเกรดของโรงเรียนนั้นมีปญหา    
 
ทั้งนี้แตละปม.อ.รับนกัศึกษาปริญญาตรี 9,000  คน รับผานแอดมิชชั่นสกลาง  50%  อีก
50% รับสอบตรง ม.อ.ต้ังเปาจะประเมินดูคุณภาพของนักศึกษาที่รับผานแอดมิชชั่นสกลาง
กับสอบตรงวาคุณภาพเปนอยางไร พบวาเด็กที่รับผานสอบตรงมีผลการเรียนดีกวาคาดวา
ภายใน 1-2 ปสรุปผลเสนอทปอ.   
 
ขณะที่"ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ"   อธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)  มองวา แอดมิชชั่นส
ไมไดละเมิดสิทธิเด็กโดยตรง เพราะมาตรฐานการเรียนการสอนแตละโรงเรียนไมเทากัน   
จึงตองนําเอาผลสอบโอเน็ตมาใชเปนองคประกอบหนึ่งของแอดมิชชั่นส    ซ่ึงการสอบ
โอเน็ตก็เหมือนสอบไล     สอบไดแคครั้งเดียว  บางคนอาจจะไปกวดวิชาตอเนื่อง 2-3 ป
แลวมาขอสอบใหม ก็ไมสามารถวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กม.ปลายได  
 
   "ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐในตางจังหวัดใชวิธีรับตรง   60-70%  แนวโนมนาจะรับตรง
เพิ่มขึ้นและรับผานแอดมิชชั่นสกลางลดลง    หากโรงเรียนไดรับการพัฒนาใหดี    ผลสอบ
โอเน็ตก็หมดความหมายและไมจําเปนตองใช    ปญหาแอดมิชชั่นสนั้นเกิดจากผลกระทบ
ทางความคิดและเสียผลประโยชนบาง   ก็ตองชวยกันปรับปรุงแอดมิชชั่นสใหดีขึ้น คงไม
สามารถทําใหดีขึ้นไดในชั่วขามคืน" อธิการบดีมศว กลาว  
 
อยางไรก็ตามผูบริหารสถาบันการศึกษาชื่อดังภาคเหนืออยางม.เชียงใหม(มช.) แนะวาแอด
มิชชั่นสตองเนนใหความเปนธรรมในระบบทั้งหมด โดย "ศ.ดร.พงษศักด์ิ    อังกสิทธิ์"  
อธิการบดีมช.แนะวา ทปอ.คงตองมาดูวาอะไรที่เปนปญหา  เพื่อชวยกันหาทางแกไข แต
ละปมช.รับนักศึกษาปริญญาตรี 7 -7.2 พัน คนผานแอดมิชชั่นสกลาง 30% รับตรง50%ทั้ง
โควตา17 จังหวัดภาคเหนือ โควตาชนบท ผูมีความสามารถพิเศษ   
 
 
  "ทีมขาวการศึกษา"เชื่อวาทางออกที่ดีที่สุด คณะอนุกรรมการสิทธิฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
ทปอ.และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมานั่งจับเขาคุยกัน เพื่อหาทางแกไข เพื่อใหเด็กๆ กาวสู
รั้วมหาวิทยาลัยอยางเปนธรรม เสมอภาคและมีคุณภาพ!!   
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ทีมขาวการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


